

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย, คาดแกว่งในกรอบแคบรอบปัจจัยใหม่

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย หลังจากแข็งค่าขึ้นมามากในสัปดาห์ก่อน ขณะที่แนวโน้มวันนี้แกว่งตัวในกรอบแคบ เนื่องจากตลาดสหรัฐหยุดทำการ และนักลงทุนกำลังรอดูปัจจัยใหม่

\*ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 34.00 และแนวรับที่ 34.10

\*ดอลลาร์ทรงตัวในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย โดยสามารถทรงตัวอยู่เหนือจุดต่ำสุดรอบ 6 เดือนครึ่ง ที่ทำไว้ในสัปดาห์ที่แล้ว และไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากข่าวการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของรัฐบาลเกาหลีเหนือ

\*ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินอยู่ที่ 97.486 ในช่วงเช้าวันนี้ ขยับขึ้นจาก 97.442 ในช่วงท้ายวันศุกร์ และออกห่างจากจุดต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ 96.797 ซึ่งถือเป็นจุดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.59

\*ตลาดการเงินสหรัฐปิดทำการในวันนี้เนื่องในวันเมโมเรียล เดย์ ดังนั้นสกุลเงินสำคัญจึงมีแนวโน้มทรงตัวในวันนี้

\*นักลงทุนกังวลกับภาวะปั่นป่วนวุ่นวายทางการเมืองในสหรัฐ โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ เพิ่งเดินทางกลับมาถึงทำเนียบขาว หลังจากเดินทางเยือนภูมิภาคตะวันออกกลางและยุโรป เป็นเวลา 9 วัน และเขาได้กล่าวโจมตีสื่อมวลชน โดยระบุถึงข่าวเกี่ยวกับบุตรเขยของเขา ว่าเป็นข่าวปลอม

\*ก่อนหน้านี้ มีข่าวว่าบุตรเขยของนายทรัมป์ พยายามจัดตั้งช่องทางการสื่อสารลับกับรัฐบาลรัสเซีย ก่อนที่นายทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ

\*คณะกรรมการการค้าสัญญาล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์(CFTC) ของสหรัฐ รายงานว่า สถานะซื้อสุทธิในยุโรปพุ่งขึ้นแตะจุดสูงสุดในรอบกว่า 3 ปี ในช่วงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 พ.ค.

\*ยูโรได้รับแรงหนุนในช่วงนี้ เนื่องจากความเสี่ยงทางการเมืองลดลงในฝรั่งเศส และเศรษฐกิจยูโรโซนแข็งแกร่งขึ้น โดยปัจจัยเหล่านี้ทำให้มีการคาดการณ์กันว่า ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) อาจจะปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

\*ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เผยผลการดำเนินงานของธปท.ในปี 59 มีผลขาดทุน 1.39 แสนล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการตีราคาเงินสำรองระหว่างประเทศ ที่ประกอบด้วยสินทรัพย์ต่างประเทศสกุลต่างๆ ขณะที่อีกส่วนหนึ่ง เป็นผลขาดทุนจากการดำเนินนโยบายการเงินของ ธปท. ในการดูดซับสภาพคล่องในระบบ เพื่อดูแลค่าเงินบาท

\*เมื่อวันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 751.19 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 9.57 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุคงเหลือเกิน 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 5.27 พันล้านบาท

\*09.31 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 34.045/065 จาก 34.02 เมื่อวันศุกร์

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.033/065 จาก 38.019 เมื่อวันศุกร์

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 111.32/33 จาก 111.31 เมื่อวันศุกร์

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1167/68 จาก 1.1182 เมื่อวันศุกร์

"วันนี้ น่าจะอยู่ใน range แคบๆ เพราะตลาดสหรัฐหยุด แล้วนักลงทุนก็คงรอดูปัจจัยใหม่ ทั้งเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจของสหรัฐ ว่าจะเป็นอย่างไ"

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้